

**สรุปประเด็นการประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ออกแบบระบบเครือข่ายดูแลอนามัยแม่และเด็ก และส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดที่ปลอดภัย (Safe Mom)
ตำบลสบโขง และตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่**

ประเด็น	ข้อตกลงร่วมกันของเครือข่าย
ข้อมูล รายงานการคลอดที่สถานบริการและข้อมูลการแจ้งเกิด ไม่สัมพันธ์กัน มีการแจ้งเกิดน้อยกว่าข้อมูลที่มาคลอด	ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน (share data) ได้แก่ 1. รพ.สต. เก็บข้อมูลการฝากครรภ์และคลอด 2. อบต. เก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนช่วยเหลือเงินสงเคราะห์บุตร 3. กศน./ ศคช. เก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
ประเด็นการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ฝากครรภ์ล่าช้า อายุครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเกินกว่า 12 สัปดาห์	รพ.สต. จัดทำโครงการสนับสนุนให้ ศคช. กศน. ครูในชุมชน สามารถตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ UPT และให้คำแนะนำแก่ หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เพื่อมาฝากครรภ์ได้เร็วมากขึ้น
ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ 5 ครั้ง แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล และ MCH ได้อนุโลมให้ฝากครรภ์อย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ก็ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะฝากครรภ์ครั้งแรกเพียงครั้ง เดียวเพื่อรับสมุดสีชมพู และไม่มารับบริการอีก	รพ.สต. และ อบต. ร่วมกันสร้างเงื่อนไข ให้มารับบริการครบ 3 ครั้ง จึงจะได้รับสมุดสีชมพู และได้รับสิทธิขึ้นทะเบียน ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์บุตรได้
ไม่ทานยาบำรุงครรภ์ เนื่องจากกลัวว่าจะทำให้ลูกตัวใหญ่ คลอดยาก เป็นความเชื่อที่ฟังต่อกันมาจากคนแก่คนแก่ และประสบการณ์จากหญิงตั้งครรภ์ที่เคยทานยาบำรุง และ คลอดยาก	การสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคล การยกประเด็นมาฉายซ้ำๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การให้ความรู้ในนักเรียน ในประเด็นการเตรียมความพร้อม การเป็น พ่อแม่ ที่ดี
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ยังมอง 1. อสม. เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน ที่ยังต้องการพัฒนา สมรรถนะ เชื่อว่า การที่ อสม. มีความรู้และรู้จักบทบาทของ ตนเอง จะช่วยให้ อสม. มีแรงและกำลังในการดำเนินงาน มากยิ่งขึ้น 2. ชาวบ้าน หน่วยงานเจ้าของทุน (อบต.) เชื่อว่าชาวบ้าน ไม่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการเองได้ เพราะมี ประสบการณ์ชาวบ้านดำเนินโครงการแล้วล้มเหลว นำ งบประมาณไปแจกจ่ายกันเองโดยไม่ได้ทำโครงการจริง	ควรพัฒนาศักยภาพแบบ soft side คือการพัฒนาเชิง ความคิด ทักษะคนดี การเปลี่ยนแนวคิด และ mind set
สื่อ การจัดทำสื่อ คลิปวิดีโอ จุดเด่น คือมีการทำชุดวิดีโอ “ใจไปช่วย” เป็นชุดวิดีโอสอนการปฐมพยาบาล เป็นภาษา กระหึ่ม และได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี	ควรพัฒนาทำชุดวิดีโอ “ใจไปช่วย” ในประเด็นเรื่องแม่และ เด็ก